

ฟาน ลิวเวน ไปป์ แอนด์ ทูบ กรุ๊ป รุกตลาดบราซิล ผ่านการเข้าซื้อกิจการ ทูบเอ็กซ์เพรส

ชไวน์เดรคท์, เนเธอร์แลนด์-3 ก.พ.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ฟาน ลิวเวน ไปป์ แอนด์ ทูบ กรุ๊ป (Van Leeuwen Pipe and Tube Group) ได้เข้าซื้อ ทูบเอ็กซ์เพรส (Tubexpress) บริษัทสัญชาติบราซิลผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อให้แก่อุตสาหกรรม(ปิโตร)เคมี และ น้ำมันและก๊าซ การซื้อกิจการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

กลยุทธ์ของฟาน ลิวเวนมีเป้าหมายอยู่ที่การขยายและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทในหลายประเทศและภาคอุตสาหกรรมผ่านการเข้าซื้อกิจการและการเติบโตได้เอง การเข้าซื้อกิจการต่างๆมีเป้าหมายเพื่อขยายความชำนาญเฉพาะทาง และขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของบริษัท การเข้าซื้อบริษัทในบราซิลจึงสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตนี้

ทูบเอ็กซ์เพรส ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2533 ในประเทศบราซิล โดยเป็นบริษัทถือหุ้นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงตามมาตรฐาน ISO 9000 และมีความรู้ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีความชำนาญในตลาดน้ำมันและก๊าซ ทูบเอ็กซ์เพรสมีสาขา 2 แห่งในประเทศบราซิล ที่เมืองโอซาสโกและเซาการ์ลอส ซึ่งต่างตั้งอยู่ในรัฐเซาเปาโล และมีพนักงานราว 65 คน

คุณมาริโอ ซูโป ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการคนปัจจุบัน จะถ่ายโอนหน้าที่ความรับผิดชอบแบบวันต่อวัน แต่จะยังคงมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา 2 ปีข้างหน้า เพื่อรับประกันว่าการส่งมอบกิจการเป็นไปอย่างราบรื่นและเพื่อขยายธุรกิจให้กว้างขวางออกไป เป้าหมายของฟาน ลิวเวนในบราซิลจากการเข้าซื้อทูบเอ็กซ์เพรสคือตลาดพลังงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

ปีเตอร์ ไรท์เบิร์ก ประธานคณะกรรมการของฟาน ลิวเวน ไปป์ แอนด์ ทูบ กรุ๊ปกล่าวว่า

“การเข้าซื้อกิจการทูปเอ็กซ์เพรสนับเป็นการขยายขอบเขตในระดับโลกของฟาน ลิวเวนอีกครั้งหนึ่ง ต่อจากการขยายกิจการล่าสุดของเรา เช่นในแอฟริกา เอเชีย และสหรัฐ การเข้าซื้อครั้งนี้ได้มอบโอกาสสำหรับการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคน้ำมันและก๊าซในบราซิล ลูกค้าในท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์จากความชำนาญและเครือข่ายทั่วโลกของฟาน ลิวเวน และเราสามารถให้บริการลูกค้าต่างชาติในบราซิลได้”

ฟาน ลิวเวน ไปป์ แอนด์ ทูบ กรุ๊ป

ฟาน ลิวเวน ไปป์ แอนด์ ทูบ กรุ๊ป (Van Leeuwen Pipe and Tube Group) เป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านท่อเหล็กกล้าและการใช้งานผลิตภัณฑ์ท่อ บริษัทดำเนินกิจการในทุกภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ฟาน ลิวเวน ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2467 โดยมี 50 สาขากระจายอยู่ทั่วยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกาเหนือและใต้

<http://www.vanleeuwen.com>

แหล่งข่าว: ฟาน ลิวเวน ไปป์ แอนด์ ทูบ กรุ๊ป